

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

KWI – ท่ามกลางจังหวะซึ่มๆ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิสจั่วหัว... ก็อาจจะเป็นธรรมชาติอยู่ หรือ อาจจะเป็นปกติวิสัยของหุ้นไทย

ในยามที่ตลาด หรือภาพรวม อยู่ในภาวะซึ่มๆ ลง หรือ แกว่งๆ ไร้ทิศทาง ก็มีจะมีหุ้นเล็ก ๆ และ หุ้นกลาง ๆ วิ่งขึ้นกันหลาย ๆ ตัว เหมือนนอยากจะทำตัวเด่น เรียกร้องความสนใจอะไรอย่างนั้นแหละ... ก็ต้องอาศัยฝีมือกันหน่อยนะครับ หรือ ถ้าไม่อย่างนั้น ก็ว่ากันไปตามเทคนิคก่อนเลยก็แล้วกัน กำหนดแผนทางหนี้ที่ไล่ และ กำไรก็แล้วแต่กลยุทธ์ หรือ สัญญาณทางเทคนิคของแต่ละคน... ไหนๆ วันนี้ ก็วันศุกร์อีกแล้ว และเป็นศุกร์ที่ช่วงนี้ อาจจะไม่ค่อยสุขซึกเท่าไร เพราะแนวโน้มของตลาด หรือ SET Index ยังซึ่มในชาลง อย่างไม่น่าจะไว้วางใจได้ซักเท่าไรนัก... และอย่างที่เขียนไว้ในบทวิเคราะห์ at the chart room เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา นั้น ต่อให้มีการลงที่ไม่ต่ำกว่า 1450 ไม่ว่างจะลงแค่ไหนก็ตาม ลงแค่ 1500(+/-10) แล้วจะมีแนวโน้มขาขึ้นนั้น ถ้ามัวไซ่เป็นการขึ้นในคลื่น 5 เลขหรือไม่ อันนี้ก็ตอบไว้ในบทวิเคราะห์ที่ตั้งกล่าวแล้ว และในLIVE วันวาน ก็ได้กล่าวย้ายไปแล้วด้วยอีกเช่นกัน ลองไปติดตามดูย้อนหลังกันได้ที่เพจ UTRADE Thailand นะครับ... ส่วนที่ อาจจะต้องจับตาดูกันเพิ่มด้วยอีกประการหนึ่ง ในเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคนั้น ก็คือ เรื่องของระดับ 1450 ที่เหนือเมฆบอกว่า ต้องไม่ต่ำกว่าอย่างเด็ดขาดเลยนะ เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว ประเทศไทย อาจจะมีเรื่องที่มีนเหมือนจะไม่ปกติ ในอนาคตก็ได้นะครับ... สัญญาณทางเทคนิค มักจะมาก่อนเรื่องที่จะเกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่างจะทางดีหรือทางร้าย ภาพการแกว่งตัวทางเทคนิค มักจะมีอาการฟ้อง ๆ ออกมาก่อน... แล้วเรื่องจริง จะตามมา

ดูตามเกม... ยังคงเป็นหุ้นที่ต้องเล่นเกมเร็วไวก่อนก็ดี แต่ถ้าถามว่าจะเอารอบยาวๆ เลยละ

จะได้ใหม่ ก็อาจจะได้ แต่ก็หมายถึงเป้าสูงๆ นั้น อาจจะได้เร็วเพียงไม่กี่วันก็ได้ ดังนั้น เน้นที่เป้าหมาย

แนวรับ : ... 3.3-3.2 หรือ ร้าย ๆ น้อย ไม่หลุด 3.00

เป้าหมาย : ... 3.50-3.60 และ มีลุ้น 4.00 และ 4.50 ได้

Price Chart...(KWI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น KWI... จริงๆ จะว่าไปแล้ว รูปแบบราคา หรือ Price Pattern ก็น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อย ถ้าจะไม่มี การพลิกลงมาต่ำกว่า .00 อีกเลยนั้น แนวโน้มตามภาพ ก็อาจจะขึ้นได้ถึงระดับ 4.50 กันโน่นเลย และ อาจจะขึ้นได้อย่างเร็ว หรือแรงๆ ด้วยก็ได้... แต่ถ้าจะไม่เร็ว การค่อยๆ ขึ้น ก็อาจจะมีเป้าหมายในระดับ 4.50 หรือ จะสูงกว่าด้วยก็ได้เช่นกัน ดูจากสัญญาณของ MA. แถมการแกว่งตัวที่มีปริมาณ Volume ที่เพิ่มขึ้นแบบนี้ ก็น่าจะมองเป้าหมายในระยะไกลๆ ได้เหมือนกัน หรือ เรียกว่า ระดับเป้าหมาย 5.00 ก็ยังคงคาดหวังได้ด้วย เอาเป็นว่า ระดับ 4.00 และ 4.50 หรือ แม้แต่ 5.00 ก็ยังคงคาดหวังได้ การขาย ก็อาจจะแบ่งขายเป็นช่วงๆ ไป